

สรุปข่าว สธ.ประจำวัน ที่ 9 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์สารพันปัญหา</p>	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่มีคนกล่าวอ้างว่าจะมีการปรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จาก 30 บาท เป็นระบบร่วมจ่ายร้อยละ 30 ว่า ตนและข้อสรุปจากคณะทำงานไม่เคยคิดว่าต้องร่วมจ่ายร้อยละ 30 และจะประสานไปยัง ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่ามีความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง ส่วนการเรียกกลุ่มที่พยายามสร้างความแตกแยกเข้ามาพูดคุยนั้น เนื่องจากมีหลายฝ่าย จึงเป็นเรื่องที่ลำบากและไม่เกิดประโยชน์ แต่หากเป็นกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อประโยชน์กับระบบ ก็อยากเรียกเข้ามาพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พัฒนาระบบร่วมกัน</p> <p>ด้าน นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า การร่วมจ่ายต้องดูสรุปสุดท้ายว่าเป็นความเห็นเป็นมติแล้วหรือไม่ ซึ่งภาคประชาชนพูดเรื่องนี้ชัดเจนนแล้ว ถ้าจะมีการร่วมจ่ายก็ต้องมีการร่วมจ่ายเหมือนกันทั้งระบบ และเป็นการร่วมจ่ายก่อนการเจ็บป่วย คือให้มีการพัฒนาระบบภาษี แต่ที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านอย่างที่สุดคือ การร่วมจ่าย ณ จุดบริการ</p> <p>-เสนอจดหมาย จาก คุณบุญเต็ม (คนไทย100%) เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญว่า บัตรทองจะถูกยกเลิก และจะให้สิทธิเฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้น จริงหรือไม่</p> <p>ด้านเจ้าของคอลัมน์ ตอบว่า กรณีดังกล่าวยังมีผู้สงสัยและข้องใจอยู่เป็นจำนวนมาก อยากให้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความชัดเจนในเรื่องนี้</p>
<p>มติชน,เดลินิวส์</p>	<p>รายชื่อโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง (ซี10) ในกระทรวงสาธารณสุข ว่า ในช่วงเดือน ก.ย.นี้ จะมีข้าราชการระดับสูงในตำแหน่งอธิบดีเกษียณราชการ 5 คน ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งคนใหม่แทน โดยเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ กำหนดไว้ว่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ส.ค. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เบื้องต้นมีผู้ที่เข้ารับการพิจารณา 18 รายชื่อ ส่วนการคัดเลือกจะเป็นไปตามเกณฑ์ เป็นคนดี ที่สำคัญคือจะต้องเป็นคนทำงานจริง มีผลงาน โดยเฉพาะหน่วยงานอย่าง ออย. สำคัญมาก ต้องหาคนที่ทำงานได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุก</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การโยกย้ายครั้งนี้ จุดเปลี่ยนจะอยู่ที่ตำแหน่งรองปลัด สธ. ซึ่งมีอยู่ 4 คน โดยมีการคาดเดาว่าหากย้ายทั้งหมด นพ.โสภณจะต้องพิจารณาอีกว่าจะเลือกกลุ่มบุคคลใดมาเป็นรองปลัด สธ. เบื้องต้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ความเหมาะสม โดย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจฯเขต 5 ถูกจัดวางคู่กับ นพ.วิศิษฎ์ ซึ่งทั้งสองคนอาจได้อยู่กรมใดกรมหนึ่งระหว่าง ออย. หรือกรม สบส. ส่วน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย คาดว่าอยู่ที่เดิม ขณะที่กรมการแพทย์และกรมควบคุมโรค มีชื่อ 2 คน คือ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี สบส. และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ส่วนกรมสุขภาพจิต อาจเป็นพญ.ประนอม ส่วนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ยังต้องขบเคี้ยวระหว่าง นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ ผู้ตรวจฯเขต 4 นพ. สุเทพ วัชรปยานันท์ ผู้ตรวจฯเขต 12 และ นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจฯเขต 3 ซึ่งหากคนใดคนหนึ่งพลาดตำแหน่งอธิบดี อาจได้นั่งรองปลัด สธ.แทน</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก</p> <p>บ้านเมือง ข่าวสด</p> <p>The nation พิมพ์ไทย</p> <p>ผู้จัดการรายวัน 360</p> <p>เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>คนไทยเห่อไปเกมอนโก</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีเกมไปเกมอนโกเปิดให้ใช้งานเพียง 3 วัน เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง และยังมีคนเข้าไปเล่นในเขตทำเนียบฯ โรงพยาบาล และวัด ทำให้ กสทช.ต้องออกมายุ่ง</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ไม่นานกระแสความนิยมก็จะจางไป แต่ขอให้มีความระมัดระวังอุบัติเหตุ หรือหากลูกหลานเล่นก็อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยกันดูแลดูแลเด็กเฝ้าดูเล่นอย่างถูกวิธี เล่นในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า เกมนี้มีข้อดีตรงที่ช่วยให้ได้เดินออกกำลังกาย แต่ถือว่าเป็นเกมที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ผู้เล่นต้องรู้จักบริหารความเสี่ยง บางพื้นที่ขอเตือนว่าอย่าเข้าไปเล่น เพราะอาจรบกวนผู้อื่น เช่นกรณีในวัดที่เป็นข่าวว่ารบกวนการเดินจงกรมของพระสงฆ์ จนต้องออกมาระบุว่า เป็นเขตอภัยทาน ในส่วนของ สธ.ขออย่าอย่าไปจับในรพ. เพราะจะรบกวนคนไข้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ASTVผู้จัดการออนไลน์	<p>ด้าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวถึงการเชิญตัวแทนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย เข้าหารือถึงการให้บริการเกม "โปเกมอน โก" ในวันที่ 9 สิงหาคม ว่า เดิมพิจารณาว่าจะเลือกเชิญแต่บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิในการประชาสัมพันธ์และพัฒนาไอเท็มในประเทศแต่เพียงผู้เดียว แต่เนื่องจากมีผู้เล่นอยู่ในทุกเครือข่าย จึงเชิญทุกรายมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการกำกับดูแลที่เหมาะสม เนื่องจากเมื่อเปิดดาวน์โหลดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1200 ถึงการเข้าไปเล่นเกมโปเกมอนในสถานที่ไม่เหมาะสมหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานที่เกี่ยวกับความมั่นคง รวมถึงการเล่นเกมบนถนนสาธารณะ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับมาตรการดูแลเบื้องต้นจะเป็นการกำหนดแนวทางดูแล เช่น การจำกัดพื้นที่ (โซนนิ่ง) ในพื้นที่สำคัญไม่ให้ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่เข้าไปในพื้นที่ความมั่นคง พื้นที่หน่วยราชการสถานที่สำคัญ</p> <p>-เสนอข่าว บรรยากาศยามเย็นในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปกติทุกวันจะมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกมาวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แต่ในวันนี้มีคนออกมาจับกลุ่มเล่นเกม pokemon go กันเป็นจำนวนมาก ทั้งนั่งกันตามจุดต่างๆ หรือซื้อรถจักรยานยนต์ตระเวนไปตามพื้นที่ต่างๆ มีทั้งเจ้าหน้าที่ ประชาชน และเด็ก ๆ ที่ผู้ปกครองพามา</p>
บ้านเมือง	<p>คัดค้าน พ.ร.บ.ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังเข้าพบที่ปรึกษา รมว.สธ. เพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.ควบคุม โดยที่ปรึกษา รมว.สธ. รับปากจะสรุปข้อเรียกร้องที่ได้หารือส่งให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนนำส่งไปยัง สนช. พิจารณา</p>
พิมพ์ไทย	<p>ห้ามเลี้ยงเหล้างานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายองค์กรงดเหล้าทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีนโยบายไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้าน ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ส.ค.ของทุกปี เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าหลายงานจัดให้มีเหล้า-เบียร์ในงาน และยังใช้สถานที่ราชการจัดงานด้วย โดยเห็นว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน อีกทั้งช่วง 3 เดือนนี้กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสนับสนุนการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาด้วย</p>
ไทยรัฐ บ้านเมือง เดลินิวส์	<p>ไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัด ก.เกษตรฯ 1 เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้มีรายงานพบการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง ในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม-25 กรกฎาคม 2559 พบชนิด H5N8 ในประเทศเวียดนาม 6 ครั้ง H5N1 ในประเทศเวียดนาม 3 ครั้ง ประเทศกัมพูชา 1 ครั้ง H5 ในประเทศ เมียนมา 1 ครั้ง และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 พบการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง H5N8 ที่ประเทศไต้หวัน ในโรงฆ่าสัตว์ปีก อีกทั้งอยู่ในช่วงฤดูฝน อาจจะมีฝนชุกในหลายพื้นที่ของประเทศ และอากาศเปลี่ยนแปลงจากร้อนเป็นร้อนชื้น ส่งผลให้สัตว์ปีกอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำลง มีความเสี่ยงในการเกิดโรคและการระบาดของโรคได้ จึงขอความร่วมมือแต่ละจังหวัด หน่วยงานทุกฝ่าย เข้มงวดการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนกจากประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว ผลการวิจัยสถาบัน Pirbright สหราชอาณาจักร พบว่า ยีนของไก่บางชนิดมีความต้านทานต่อโรคไขหวัดนก และนกที่ติดเชื้อไวรัส แต่มียีนที่ทนต่อการเกิดโรค จะเพียงแคร์รับเชื้อเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนบนในช่วงเวลาที่จำกัด ในขณะที่นกที่มีความไวต่อการเกิดโรค จะมีไวรัสอยู่ในอุจจาระเป็นเวลานาน แสดงถึงความสัมพันธ์กันของการแพร่กระจายของเชื้อและยีนที่มีความต้านทานไวรัส นอกจากนี้ ผลวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า อาจเป็นเพราะยีนที่มีความต้านทานการติดเชื้อในสัตว์ ที่สามารถหยุดการแพร่กระจายไวรัสเมื่อเข้าสู่ภายในร่างกายได้ คณะวิจัยยังได้วางแผนจะศึกษาเกี่ยวกับกลไกของพันธุกรรม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์สัตว์ปีก เช่นเดียวกับการรักษาไขหวัดในคนด้วย</p>
กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5	<p>มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสซิกาให้หมันกักฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคและเอกสารความรู้ให้แก่ผู้ว่าการการกีฬาฯ และประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกฯ ประกอบด้วย ยาทากันยุง มุ้งซุบสารเคมี เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงยางอนามัย ยาต้านไวรัสไขหวัดใหญ่ (โอเซลทามิเวียร์) และสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ เพื่อมอบแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก ระหว่างวันที่ 7 - 18 กันยายน 2559 และได้เตรียมความพร้อมด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง และวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปประเทศบราซิลด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ,ไทยรัฐ, ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์เดลินิวส์ M2F ASTVผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เชียร์กีฬาโอลิมปิกเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีนางสุบิน คงทัพ อายุ 82 ปี คุณยายของนายสินธุ์เพชร กรวยทอง นักกีฬายกน้ำหนักชายทีมชาติไทย ซึ่งเกิดภาวะช็อกหมดสติ ระหว่างสู้หลานชายแข่งขันยกน้ำหนักในการแข่งขันโอลิมปิก 2016 ที่ประเทศบราซิล ซึ่งนางสุบินได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ว่า ตนไม่ทราบว่าการมีดังกล่าวเป็นการหัวใจวายเพราะการเชียร์กีฬาโอลิมปิกหรือไม่ หรือเป็นเหตุที่ประจวบพอดีกัน อย่างไรก็ตาม การดูกีฬาหรือเชียร์อะไร อยากให้คิดเพื่อใจเอาไว้บ้าง เพราะอาจไม่ได้เป็นอย่างใจเราก็ได้ ขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เมื่อมีการแบ่งใจเอาไว้แล้ว ไม่ว่าจะผลจะออกมาแพ้หรือชนะ ก็จะได้สามารถควบคุมหรือปรับอารมณ์ตัวเองได้ เพราะไม่ว่าจะเสียใจหรือดีใจจนเกินไปนั้น ล้วนแต่มีผลต่อการทำงานของหัวใจได้เช่นกัน</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า การเชียร์กีฬาก็เหมือนกับการออกกำลังกาย ทำให้หัวใจทำงานหนัก เพราะการเชียร์ทำให้เกิดความตื่นเต้น ดังนั้น ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจจึงต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนมีโรคประจำตัว โรคหัวใจ หากตื่นเต้นมาก ๆ อาจทำให้เกิดปัญหาได้ ทั้งนี้ หากอยากรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือไม่สามารถตรวจความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่โรงพยาบาล</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น,สำนักข่าวอิน โฟเคาส์</p>	<p>ศึกษาผลกระทบ TPP ก่อนเสนอ ครม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทย” โดยกล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยหลักคิดทำให้ทุกส่วนในสังคมไทยเติบโตเข้มแข็งไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาการค้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ขณะเดียวกัน จะต้องมั่นใจว่า ผลการเจรจาต้องมีการกระจายอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง หากมีผู้ได้รับผลกระทบด้านลบ ก็ต้องมีมาตรการที่จะเยียวยา ลดความเสียหายอย่างเหมาะสม</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>“ชมรมร้านขายยา” ของเดือนเวลาหาเภสัชฯ</p> <p>-เสนอข่าว ชมรมร้านขายยา ทำหนังสือถึง อย. ขอเลื่อนกำหนดให้มีเภสัชกรประจำร้านตามข้อกำหนด GPP ไปถึงปี 65 อ้างว่าไม่สามารถหาเภสัชกรได้ทัน หากมีการบังคับใช้ อาจจะทำให้ร้านขายยาทั่วประเทศต้องถูกปิดมากกว่าร้อยละ 60</p>
<p>สยามรัฐ,ไทยรัฐ,ไอเอ็น เอ็น</p>	<p>พัฒนาระบบดูแลสมองเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 57 พบไทยมีผู้สูงอายุ 10,014,699 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมร้อยละ 3.4 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สธ.จึงศึกษาออกแบบชุดคัดกรองสุขภาพพื้นฐานสำหรับใช้ในชุมชน ชุดประเมินสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับหน่วยบริการและสถานพยาบาล เพื่อใช้คัดกรองผู้สูงอายุที่เสี่ยงเป็นสมองเสื่อมทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ดูแลให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อม ถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบบการดูแลสมองเสื่อมในประเทศไทย</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>สธ.ปั้นนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 32 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานองค์การของรัฐ จำนวน 56 คน มีระยะเวลาการอบรม 13 สัปดาห์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระบบเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 จะมีความพร้อมเป็นผู้นำนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานสู่ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีทักษะ ความสามารถในการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบาย วัฒนธรรม โอกาสและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นนักบริหารที่ดี เก่ง และมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ นักบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>สธ.อบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิก ว่าเป็นประเทศที่สร้างระบบการสร้างความรู้ในชุมชน ในรูปแบบ อสม. ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้ เพื่อขยายเครือข่ายความรู้ด้านสุขภาพต่อยอดจากชุมชนเข้าสู่ครัวเรือน จึงได้ดำเนินการอบรม “อาสาสมัครประจำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ครอบครัว หรือ อสค.” เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และจัดการปัจจัยเสี่ยงภัยสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพคนในครอบครัวตนเองได้ โดยมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็น อสค. จากครอบครัวเป้าหมาย นำร่องตำบลละ 5 คน และตั้งเป้าผลิต อสค. 4 ล้านคน ทั่วประเทศ</p>
M2F ผู้จัดการออนไลน์	<p>อย.เพิ่มผลิตภัณฑ์ติดฉลากจีดีเอ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ได้ออกประกาศให้แสดงข้อมูลโภชนาการในรูปแบบฉลากจีดีเอ กำหนดให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม เป็นค่าร้อยละปริมาณสูงสุดที่ควรได้รับในแต่ละวัน บนด้านหน้าฉลากกับอาหารขบเคี้ยวเพิ่มเติมอีก 5 กลุ่ม 15 ชนิด เช่น มันฝรั่งทอด ถั่วอบเกลือ ช็อกโกแลต บิสกิต ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น</p>
บ้านเมือง ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์	<p>ยาหอมไทยประจำบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว รศ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล อ.ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวในงานเสวนาการแพทย์แผนไทย เรื่อง “อนาคตยาหอมไทย สู่อาเซียน” ว่า ยาหอม 4 ชนิดที่ควรมีประจำบ้าน คือ 1.ยาหอมมโนโกศ ช่วยป้องกันพิษไข้ ช่วยฟื้นตัวจากไข้ 2.ยาหอมเทพจิตร ช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้น ลดซึมเศร้า ลดเครียด 3.ยาหอมอินทจักร ช่วยให้ร่างกายอ่อนเพลียกลับมาสดชื่น และ 4.ยาหอมทิพโอสถ ลดอาการอ่อนเพลียหลังป่วยไข้ สามารถทานได้ 2-3 อาทิตย์ หรือ 1 เดือน หรือเมื่ออาการดีขึ้น ย้ำว่าควรอ่านฉลากก่อนรับประทาน เลี่ยงใช้ร่วมกับยาแอสไพริน</p>
เดลินิวส์,กรมประชาสัมพันธ์	<p>สร.มอบขาทียมคนพิการทั่วไทยครบ 100 %</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สร. เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการ ให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานปี 2557 ร้อยละ 88.94 ปี 2558 ร้อยละ 95.77 และในปี 2559 ครบร้อยละ 100 พบว่า ทุกพื้นที่ดำเนินนโยบายเชิงรุก มีการออกหน่วยเคลื่อนที่และช่วยเหลือให้บริการ แบ่งปันทรัพยากรภายในเขตบริการสุขภาพ</p> <p>ทั้งนี้ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จะจัดงาน “โครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน คนพิการขาขาดทุกคนได้รับขาทียม 100 %” โดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจประเมินความพิการ ออกเอกสารรับรองความพิการ จัดทะเบียนคนพิการ ทำขาทียม และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการดูแลรักษาขาทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 11 - 26 กันยายน 2559 ณ บริเวณถนนสาธารณสุข 2 กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีพิธีมอบขาทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2559 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-3643-0610-2</p>
เดลินิวส์	<p>โครงการผู้บำบัดยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ในฐานะผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในปี 2559-2561 สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ ได้จัดทำโครงการบำบัดผู้เสพติดฝิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซากและหนาแน่น จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งเน้นหนักการบำบัดทั้งผู้เสพติดและครอบครัว โดยการให้สารทดแทนเมทาโดน ขณะนี้ได้กระจายยาไปที่รพ.สต. มีอสม. อบต. คอยติดตามผลหลังการบำบัด</p> <p>ด้าน นพ.วรพงษ์ สำราญทิพวัลย์ ผอ.รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ จ.เชียงใหม่ดำเนินการใน 5 อำเภอ มีผู้เสพติดฝิ่นมากที่สุดประมาณ 4,500-5,000 คน ทั้งนี้ผู้ที่เสพติดฝิ่นน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่จะสามารถหยุดเสพติด แต่ถ้าเสพติดด้วยการฉีดมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และติดสุราร่วมด้วย ซึ่งมีประมาณร้อยละ 19 จะใช้เวลารักษานาน ในรายที่หยุดเสพติดไม่ได้จะส่งตัวเข้ารักษาที่รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ ซึ่งในปี 2558 ติดตามผู้ผ่านการบำบัด 761 คน เลิกเสพติดได้ 62 คน</p>
ผู้จัดการรายวัน 360	<p>คลินิกตรวจผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวถึงกรณีดาร่า 2 คนเปิดคลินิกย่านสยามสแควร์ ว่า คลินิกฟอกฟันขาวแห่งนี้ไม่ได้ดำเนินการโดยทันตแพทย์ ไม่ได้ขออนุญาตเปิดอย่างถูกต้องจากสร. ซึ่งผิดกฎหมายแน่นอน และแพทยสภาได้ประสานงานไปยังกรม สบส. ให้ช่วยเข้าไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าวแล้ว ผ่ากเดือนไปยังผู้ใช้บริการจากคลินิกแห่งนี้ให้ระวังสุขภาพช่องปาก เพราะการฟอกฟันวิธีนี้ ไม่ต่างจากการกัดฟันเถื่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
พิมพ์ไทย	<p>เทคโนโลยีพัฒนาห้องปฏิบัติการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมสรุปผลร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศผู้นำของวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกของชุดกิจกรรม Detect1: ระบบห้องปฏิบัติการแห่งชาติ (National Laboratory System) ว่า ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าของการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการจากประเทศต่างๆ และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาค โดยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มีเป้าหมายสำคัญคือ การเฝ้าระวังทางชีวภาพแบบ Real-time ซึ่งต้องมีขีดความสามารถในการตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับประเทศผู้นำด้านอื่นๆ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบห้องปฏิบัติการ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดแผนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคครั้งต่อไป ในเดือนพฤศจิกายน 2559</p>
คมชัดลึก	<p>เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกที่ขายทางอินเทอร์เน็ต ว่า แนะนำให้เลือกซื้อเครื่องที่ใช้งานได้จริง ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย แต่ถ้าจะให้ดีควรไปให้แพทย์ตรวจฟังเสียงหัวใจตามปกติ เดือนละ 1 ครั้ง จะเป็นประโยชน์มากกว่าการซื้อเครื่องมาฟังเอง</p>
มติชน คอลัมน์ข่าวราษฎร์ สายสะพาย	<p>การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุน</p> <p>-กล่าวถึงกรณีศึกษาตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กรณีมีผู้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ขอสำเนาข้อมูลการรับ-จ่ายเงินในบัญชีของกองทุนดอกพิกุลย้อนหลัง 2 ปี และเอกสารการรับเข้าและการเบิกจ่ายเงินย้อนหลัง 2 ปี ซึ่งองค์การเภสัชกรรมปฏิเสธว่า เงินกองทุนดอกพิกุลไม่ใช่งบประมาณราชการ เอกสารที่เกี่ยวข้องของกองทุนจึงไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ผู้ขอจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร</p> <p>คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พิจารณาว่า องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลขององค์การเภสัชกรรม จึงถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ วินิจฉัยให้องค์การเภสัชกรรมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง 2 รายการ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สจ.ราชบุรี เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มดีขึ้น พร้อมเดินหน้ารณรงค์ “ประชารัฐ ร่วมใจ มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”</p>
ไทยโพสต์	<p>รพ.ปทุมธานีบริการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรัชย์ ชันอาสา ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง (ลำไส้ใหญ่) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีได้รับบริการตรวจสุขภาพและตรวจโรคทางเดินอาหารอาหาร และคัดกรองหากกลุ่มเสี่ยงโรกระบบทางเดินอาหารด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 19 ส.ค. เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลปทุมธานี</p>
M2F คอลัมน์ IN BRIEF	<p>ไทยทุกข้น้อยสุดในโลก</p> <p>-เสนอข่าว ดัชนีความทุกข์ยากประจำปี 2016 โดยสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ชี้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ข้นน้อยที่สุดในโลก คือ 1.11% จากประเทศที่ได้รับการสำรวจ 74 ประเทศทั่วโลก โดยดัชนีนี้ คำนวณจากค่าเงินเพื่อและอัตราการว่างงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไม่มีความสุข</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>นักวิจัยเผยข้อมูลบริโภคแคลอรีของอังกฤษคลาดเคลื่อน</p> <p>-เสนอข่าว ผลวิจัยล่าสุดชี้ชาวอังกฤษ รายงานการบริโภคแคลอรีต่อวัน ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการออกนโยบายต่อสู้โรคอ้วนของรัฐบาล</p> <p>ผลสำรวจหลายชิ้น ซึ่งรวมถึงผลการศึกษาอาหารและโภชนาการแห่งชาติและผลการศึกษาค่าครองชีพของอังกฤษระบุว่า ปริมาณอาหารที่ชาวอังกฤษซื้อมาบริโภคลดลงในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา สวนทางกับอัตราโรคอ้วนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ด้านผู้อำนวยการด้านสุขภาพของบีไอที นายไมเคิล ฮอลสเวิร์ธ ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย แนะนำผู้บริโภคควรเน้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ที่การลดปริมาณแคลอรีที่รับประทานเข้าไปมากกว่าการออกกำลังกาย เนื่องจากการลดปริมาณแคลอรีเป็นวิธีที่จัดการกับความอ้วนที่ได้ผลมากกว่า
ไทยรัฐ	<p>ชัชปชาช่วยเลือดลมเดินดี</p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยของภูมิรัฐ สหรัฐฯ พบว่าผู้ที่นั่งชัชปหรือสั่นขาอยู่บ่อยๆ เป็นเรื่องดี เพราะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ เนื่องจากช่วยทำให้เลือดลมเดินดี</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

